

ĐẠI HỘI CHÁU NGOAN BÁC HỒ LẦN THỨ XI NĂM 2025

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham quan triển lãm tranh và mô hình sáng tạo công tác đội giai đoạn 2020 - 2025.



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo Hội đồng Đội Trung ương tuyên dương, khen thưởng cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Thái Bình năm 2025.



Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo Trung ương Đoàn tuyên dương, khen thưởng cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Thái Bình năm 2025.



Các đồng chí: Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tuyên dương, khen thưởng cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Thái Bình năm 2025.

Chiều ngày 18/3, Hội Đồng đội tỉnh tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ lần thứ XI năm 2025. Tới dự có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND, UBND tỉnh; lãnh đạo Trung ương Đoàn - Hội đồng Đội Trung ương cùng 135 đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu trong toàn tỉnh. 5 năm qua, với hoạt động tích cực của 395 liên đội, sự hăng say phấn đấu của 254.224 đội viên, thiếu niên, nhi đồng cùng sự tận tâm, nhiệt huyết của 395 anh, chị giáo viên tổng phụ trách đội và 242 anh, chị phụ trách đội trên địa bàn dân cư đã giúp cho công tác đội và phong trào thiếu nhi của Thái Bình ngày càng có nhiều khởi sắc

với nhiều phong trào hay, mô hình hoạt động mới, sáng tạo, bổ ích, tạo không khí thi đua sôi nổi tại các cơ sở đội. Các liên đội được tham gia 2.850 hoạt động, hành trình đến với "địa chỉ đỏ", tổ chức hơn 3.600 hoạt động giúp đỡ gia đình thương binh liệt sĩ, xây mới 38 "ngôi nhà khăn quàng đỏ" trị giá gần 3 tỷ đồng, trao tặng 810 xe đạp điện, thực hiện tốt 5 điểm đạt giải cao trong các cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia; nhiều em có hoàn cảnh gia đình khó khăn đã vượt khó vươn lên học tốt. Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích trong phong trào thiếu nhi của tỉnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đồng chí mong rằng các cháu sẽ tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện, thực hiện tốt 5 điểm Bác Hồ dạy, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, phong trào thi đua của Đội Thiếu niên tiến phong Hồ Chí Minh vững

manh; kế tục, phát huy truyền thống cách mạng của các thế hệ cha ông, góp phần xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh. Cùng với đó, tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, trau dồi đạo đức, kỹ năng sống, lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm; đoàn kết, yêu thương bạn bè và tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa tới công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục thiếu niên, nhi đồng; đầu tư về cơ sở vật chất, trường lớp, điểm vui chơi, các điều kiện sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe... tạo môi

trường và điều kiện thuận lợi nhất cho các cháu được học tập, vui chơi, rèn luyện và tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Đồng thời, đổi mới phương pháp, tổ chức các hoạt động đội phong phú, thiết thực ở nhà trường và địa bàn dân cư, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn xã hội chăm lo, bồi dưỡng các thế hệ mầm non tương lai của đất nước. Tại Đại hội, Hội đồng Đội tỉnh đã tuyên dương, khen thưởng 135 cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh; khen thưởng 21 giáo viên - tổng phụ trách tiêu biểu; trao học bổng và quà cho các đội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động đội.

ĐẶNG ANH - TRỊNH CƯỜNG

PHIÊN HỌP LẦN THỨ NHẤT...

(Tiếp theo trang 1)

thường trực Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính, Tổ phó Tổ công tác Đề án 06 tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số, cải cách hành chính và Tổ công tác Đề án 06 tỉnh. Tại phiên họp đã công bố Quyết định số 598/QĐ-TTg, ngày 13/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 03/NQ-CP, ngày 9/1/2025 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW tới đồng bộ các bộ, ngành và các tầng lớp nhân dân. Tính đến hết ngày 16/3/2025, đã có 4 bộ, 37 địa phương thành lập, kiện toàn ban chỉ đạo và phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Về kết quả thực hiện Đề án 06, cải cách hành chính, các

nhân, bài học kinh nghiệm để làm cơ sở để ra nhiệm vụ, giải pháp khắc phục. Theo đó, các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 03/NQ-CP, ngày 9/1/2025 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW tới đồng bộ các bộ, ngành và các tầng lớp nhân dân. Tính đến hết ngày 16/3/2025, đã có 4 bộ, 37 địa phương thành lập, kiện toàn ban chỉ đạo và phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Về kết quả thực hiện Đề án 06, cải cách hành chính, các

bộ, ngành hoàn thành tích hợp 58/76 thủ tục hành chính thiết yếu trên Cổng dịch vụ công quốc gia; 142 cơ sở khám chữa bệnh tại 29 địa phương sử dụng bệnh án điện tử; 98% dữ liệu hồ tịch đã được số hóa; 99% dữ liệu căn bộ, công chức, viên chức được làm sạch với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đến tháng 12/2024, các bộ, ngành trung ương đã hoàn thành 1.019/1.049 nhiệm vụ cải cách hành chính, đạt tỷ lệ 97,14% so với kế hoạch, cao hơn 2,74% so với cùng kỳ năm 2023; UBND các tỉnh, thành phố đã hoàn thành 2.842/2.917 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 97,43% so với kế hoạch đề ra. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Nghị quyết số 57-NQ/TW là văn kiện có ý nghĩa chiến lược quan trọng, hiện thực hóa mục tiêu đưa

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thủ tướng yêu cầu thời gian tới các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện các quan điểm, nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, không nửa vời, bản làm không bàn lùi, làm việc nào dứt việc đó. Khẩn trương rà soát các luật liên quan, nhanh chóng tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế với quan điểm thể chế là động lực, nguồn lực, truyền cảm hứng phát triển. Tiếp tục rà soát, đầu tư hạ tầng, bố trí ít nhất 3% ngân sách năm 2025 cho khoa học, công nghệ, trong đó có nguồn vượt thu 10 nghìn tỷ đồng; xây dựng các đề án, dự án cụ thể để triển khai các nhiệm vụ đi đôi với phòng, chống lãng phí, tham nhũng. Đa dạng hóa hình thức đầu tư nguồn nhân lực đáp ứng yêu

cầu phát triển trong tình hình hiện nay. Chuyển đổi trạng thái từ bị động, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính sang trạng thái chủ động, tích cực phục vụ người dân. Đồng thời, đẩy mạnh số hóa quốc gia; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính không có giới hạn, làm càng nhiều càng tốt; thúc đẩy công dân số toàn diện, với tinh thần "bộ máy tinh gọn, dữ liệu kết nối, quản trị thông minh". Thủ tướng mong muốn sau phiên họp sẽ có những chuyển biến mới tích cực, mạnh mẽ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06 với tinh thần "bắt kịp, tiến cùng và vượt lên", mục tiêu cuối cùng là phát triển đất nước giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, nhân dân được thụ hưởng thành quả, ngày càng ấm no, hạnh phúc.

ĐÔNG HƯNG

Biểu dương, khen thưởng 85 tập thể, cá nhân trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2020 - 2025



Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2020 - 2025.

Chiều ngày 18/3, Hội Khuyến học huyện Đông Hưng tổ chức hội nghị tổng kết phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và biểu dương điển hình tiên tiến xuất sắc giai đoạn 2020 - 2025. Thời gian qua, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của huyện Đông Hưng ngày càng phát triển mạnh mẽ và đạt chất lượng, hiệu quả; phong trào thi đua xây dựng mô hình công dân học tập, gia đình học tập, đồng học học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập được triển khai thực hiện đồng bộ. Trên địa bàn huyện có 1.120 đồng họ, trong đó có 960 đồng họ có ban khuyến học. Hàng năm qua bình xét, đánh giá, toàn huyện có khoảng 55.000 gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập, hơn 40.000 công dân đạt danh hiệu công dân học tập, hơn 700 đồng họ đạt danh hiệu đồng họ học tập.

Để phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tiếp tục phát triển, đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục của huyện, thời gian tới, các cấp hội khuyến học trên địa bàn huyện tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua; tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ trường học để thực hiện phong trào thi đua "Đạy tốt, học tốt", phong trào xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực"; mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào thi đua xây dựng mô hình công dân học tập, gia đình học tập, đồng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập... Nhân dịp này, 85 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2020 - 2025 được biểu dương, khen thưởng.

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)



Lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh.

Ảnh: TRỊNH CƯỜNG

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh chúc mừng Đảng bộ HĐND tỉnh đồng thời đề nghị Đảng bộ HĐND tỉnh ban hành ngay và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc; các đồng chí được phân công, chỉ định các chức danh trong Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khẩn trương tiếp cận, đưa mọi công việc đi vào quỹ đạo, bảo đảm không gián đoạn nhiệm vụ. Cùng với đó, bám sát kế hoạch của Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh để tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 bảo đảm thời gian, chất lượng theo quy định; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, năng lực triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trong Đảng bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo để chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ thực sự đi vào cuộc sống...

CÔNG ĐOÀN KHU KINH TẾ VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH Tiếp nhận 3 công đoàn cơ sở, 7.354 đoàn viên công đoàn

Chiều ngày 18/3, Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác công đoàn quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2025.

Quý I/2025, Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động như: trao 3.000 suất quà Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trị giá 2,4 tỷ đồng; tổ chức chương trình chợ Tết công đoàn xuân Ất Tỵ với tổng số tiền 304,5 triệu đồng; tặng quà tân binh là đoàn viên công đoàn lên đường nhập ngũ với tổng số tiền 22 triệu đồng. Bên cạnh đó, Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh chỉ đạo các công đoàn cơ sở tham mưu chủ doanh nghiệp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; xây dựng, sửa đổi quy chế dân chủ cơ sở; thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Quý II/2025, Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh tập trung tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động; thường xuyên giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động; tuyên truyền, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Tại hội nghị, Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đã công bố quyết định của Liên đoàn Lao động tỉnh về việc chuyển giao 3 công đoàn cơ sở, 7.354 đoàn viên của Công đoàn ngành công thương về trực thuộc Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh. Như vậy, Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh hiện có 57 công đoàn cơ sở với 37.958 đoàn viên. Cũng tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2024 được biểu dương, khen thưởng.

THU TRANG

Hơn 200 học sinh được nâng cao kiến thức về an toàn giao thông, an ninh mạng

Chiều ngày 18/3, tại huyện Đông Hưng, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức cho học sinh về an toàn giao thông, an ninh mạng; tu dưỡng bản thân để không bị xâm hại tình dục; tác hại của thuốc lá và ma túy tổng hợp.

Tại buổi tập huấn, hơn 200 học sinh Trường THCS Phong Huy Lĩnh được cán bộ Công an tỉnh phổ biến các nội dung: thực trạng và tác hại của ma túy, thuốc lá với học sinh; thực trạng và cách phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực học đường; Luật An ninh mạng và trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội; hướng dẫn kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn cho học sinh...

Hội nghị tập huấn góp phần bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho học sinh để bảo vệ bản thân; đồng thời, mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh trở thành tuyên truyền viên tích cực hướng dẫn gia đình và cộng đồng chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Nhân dịp này, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã trao 10 suất quà cho học sinh Trường THCS Phong Huy Lĩnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vươn lên trong học tập.

TÚ ANH

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN TIẾN HẢI Đẩy mạnh chương trình cho vay nhà ở xã hội

Đến nay, dư nợ từ chương trình cho vay nhà ở xã hội của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Tiến Hải đạt gần 30 tỷ đồng. Có 68 hộ gia đình ở 24 xã, thị trấn được tiếp cận với nguồn vốn vay này.

Đối tượng vay vốn của chương trình cho vay nhà ở xã hội là người có công với cách mạng; hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn; công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ tại ngũ...

Đây là chương trình cho vay dài hạn, từ 15 - 25 năm. Các hộ vay vốn trên địa bàn huyện đều tiến hành xây mới nhà. Chương trình vốn vay tín dụng ưu đãi nhà ở xã hội triển khai những năm qua đã góp phần bảo đảm an sinh và giúp người lao động yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế.

TRẦN TUẤN